



ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ด้วย จังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ ราย

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ค่าครองชีพ สัดส่วนของผลงานในส่วนตัวตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) รวมถึงสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน โดยประกาศอย่างเปิดเผยและกำหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแยกแนบท้ายประกาศฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการส่งผลงาน จัดส่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อขอประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นภายใน ๑ ปี นับจากวันประกาศนี้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุเทพ มณีโชติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นางสาวชญัญญา ศรีพุทธา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๔๒๒๓๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๔๒๒๓๙	เลื่อน ระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการแพ้ชนิดรุนแรง							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางการดูแลผู้ป่วย Anaphylaxis ก่อนกลับบ้าน							
๒	นางสาวศิริลักษณ์ ลุนสำโรง	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๙๗๐๗๓	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๐๗๓	เลื่อน ระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒)							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การจัดทำเอกสารประกอบคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติเพื่อป้องกันข้อสะโพกเคลื่อนหลุด							
๓	นางสาวมลฤดี สารจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๙๗๐๗๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๐๗๕	เลื่อน ระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดโรครูรั่วของผนังกันหัวใจห้องด้านล่าง							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโรครูรั่ว ของผนังกันหัวใจห้องด้านล่าง							
๔	นางสาวนรินทร์ แสนสีมนต์	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๖๓๐๖๙	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๓๐๖๙	เลื่อน ระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง : กรณีศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑)							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง							
๕	นางสาวลัดดา ถันพลกรัง	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๘๗๓๘๖	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๗๓๘๖	เลื่อน ระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบส่องกล้อง TUR-P							
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน คู่มือการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมลูกหมากโตแบบส่องกล้อง TUR-P							